



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ อว ๐๖๓๕.๐๑(๐๑)บค/ว ๓๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ประกันตนของประกันสังคมทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยงานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งให้ผู้ประกันตนทุกท่านทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนโรงพยาบาลได้เพียงปีละ ๑ ครั้ง เท่านั้น โดยในปีนี้จะเปิดให้ผู้ประกันตนดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

งานบริหารบุคคลจึงขอประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับผู้ประกันตนที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทราบ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวันชัย ตาเสน)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารบุคคล

ผู้ประกันตนของประกันสังคมสามารถ ลงทะเบียนประกันสังคมเพื่อเปลี่ยนโรงพยาบาลที่
ต้องการไปใช้สิทธิ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการทางการแพทย์ แต่จะเปลี่ยนได้เพียง
ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นหากผู้ประกันตนท่านใดต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมในปี 2563
ด้วยเหตุอันใดก็ตาม สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2564

ใครใช้สิทธิเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ ?

ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 และต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ จึงสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ตลอดอายุความ
เป็นผู้ประกันตน และกรณีสิ้นสุดสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนแล้ว จะยังสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน
นับแต่วันที่สิ้นสุดสภาพ

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2563 ได้เมื่อไร ?

สำหรับการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ประจำปีนั้น ตามปกติจะเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคม ของทุกปี สำหรับปี 2563 สามารถยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม
2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมระหว่างปีได้ไหม ?

กรณีที่เรามีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานประจำ หรือพิสูจน์ทราบว่าคุณประกันตน
ไม่ได้เลือกสถานพยาบาลเอง และไม่ประสงค์จะไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลดังกล่าว สามารถ
เปลี่ยนโรงพยาบาลนอกช่วงเวลาที่กำหนดให้เปลี่ยนระหว่างปีได้ คือนอกเหนือจากช่วงเดือนมกราคม -
มีนาคมในแต่ละปี

อย่างไรก็ตาม กรณีเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี ต้องยื่นเรื่องภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่
ย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ประจำทำงาน

หลักเกณฑ์การเลือกโรงพยาบาลประกันสังคม

ต้องเลือกสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่ประจำทำงานอยู่หรือ พักอาศัยอยู่จริง หรือเขตจังหวัด
รอยต่อเท่านั้น

วิธียื่นเรื่องขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

สามารถดำเนินการได้ย้ายโรงพยาบาลได้ด้วยตัวเอง ผ่าน 3 วิธีคือ

1. ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง
ทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สปส. 9-02

2. เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านเว็บไซต์ sso.go.th

โดยสมัครสมาชิกหรือหากเป็นสมาชิกอยู่แล้วให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบผู้ประกันตน

- เลือก "ผู้ประกันตน"
- เลือก "ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล" จากนั้นแล้วเลือกสถานพยาบาลที่ต้องการ

3. เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect

โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect จากนั้นลงทะเบียนข้อมูลต่าง ๆ และเลือกเปลี่ยนโรงพยาบาล

ดาวน์โหลด SSO Connect สำหรับแอนดรอยด์

ดาวน์โหลด SSO Connect สำหรับ iOS

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ใช้เอกสารอะไรบ้าง

- กรณีไปยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม จะใช้แบบฟอร์ม สปส. 9-02 และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- แต่หากเปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ สามารถเปลี่ยนเองได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร

จะใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลใหม่ได้เมื่อไร ?

หลังจากยื่นเรื่องแล้ว เราสามารถใช้สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ตามเงื่อนไขดังนี้

- กรณีสำนักงานประกันสังคม รับเอกสารขอเปลี่ยนโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 (ก่อนเวลา 16.30 น. ของวันที่ 15) เราจะสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่ 16 ของเดือนนั้น
- กรณีสำนักงานประกันสังคม รับเอกสารขอเปลี่ยนโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน (ก่อนเวลา 16.30 น. ของวันสุดท้ายของเดือน) เราจะสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป